

TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, UBND TỈNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Thanh Giang.



Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

và Đầu tư để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Hoàng Thái Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy...

Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh được luân chuyển đến nhận công tác tại Huyện ủy Hưng Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy...

Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đợt này và khẳng định việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đợt này đều bảo đảm các bước quy trình công tác cán bộ theo quy định...

vị có cán bộ mới chuyển đến tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc; đồng thời, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho tỉnh trong thời gian tới.

VŨ THƯ, ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân được bảo đảm đúng quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích, đánh giá kết quả xây dựng NTM và một số tồn tại ở các địa phương đồng thời tiến hành xét, bổ phiếu công nhận hai huyện đạt chuẩn NTM. Kết quả, 100% số phiếu nhất trí đề nghị trung ương tiến hành thẩm định và công nhận hai huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thống nhất công nhận huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo quy định và đủ điều kiện trình trung ương tiến hành thẩm định và công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

xuất là khâu tất yếu trong xây dựng NTM, cần đẩy mạnh các mô hình mới, cách làm mới để nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo; giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến tiêu chí môi trường; chú ý việc xây dựng các công trình mới không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

THÁI THUY Công bố 45 xã, thị trấn hết bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tính đến hết tháng 11/2019, huyện Thái Thụy công bố 45 xã, thị trấn hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong huyện còn 3 xã: Thụy Dương, Thụy Phúc, Thụy Trình vẫn phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi.

UBND huyện Thái Thụy đã và đang tích cực chỉ đạo 3 xã trên thực hiện nghiêm và quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đồng thời thực hiện tháng tiêu độc, khử trùng theo kế hoạch của huyện. Chủ động giám sát dịch

ĐÔNG HƯNG Xây dựng gần 3.800 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Hiện nay, tổng lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trên địa bàn huyện Đông Hưng phát sinh khoảng 2,768 tấn/năm. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, huyện Đông Hưng đã đầu tư xây dựng gần 3.800 bể chứa

bao bì thuốc BVTV được lắp đặt trên các cánh đồng; các xã đã ban hành và triển khai quy chế về thu gom, quản lý bao bì thuốc BVTV. 100% các xã, thị trấn đã tiến hành ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV sau

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, nhất là các địa điểm phát sinh dịch bệnh, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện, cảnh báo, xử lý kịp thời khi có phát sinh dịch bệnh; quản lý tốt việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật. Tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được diễn biến tình hình dịch bệnh và chủ động các biện pháp phòng, chống, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học...

TRẦN TUẤN

sử dụng với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh (Hải Dương). Sau mỗi vụ thu hoạch, bao bì thuốc BVTV được các địa phương tổ chức thu gom lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại tại khu xử lý rác thải hoặc tại vị trí phù hợp của địa phương và được Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

ĐỨC DUNG

CÔNG AN THÀNH PHỐ Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Thái Bình diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, Công an thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp, góp phần ngăn chặn không để xảy ra "điểm nóng" phức tạp về ma túy trên địa bàn.



Công an thành phố lấy lời khai của đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Để thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố luôn chủ động tham mưu và trực tiếp triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Trung tá Đào Huy Chung, Đại trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết: Thành phố là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ma túy với số lượng người nghiện được quản lý tại địa bàn là 780 người. Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với công an các phường, xã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy;

trong đó tập trung vào các giải pháp như nâng cao công tác tuần tra kiểm soát; tăng cường trình sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện... Bên cạnh đó, các trình sát của đội cũng thường xuyên lên lịch tuần tra khép kín hàng tuần trên các cung đường, nhất là những nơi vắng vẻ, tội phạm ma túy dễ hoạt động. Thường xuyên kiểm tra các nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn và làm tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng để kịp thời phát hiện số đối tượng ma túy nơi khác đến tạm trú, đối tượng cần quản lý chặt chẽ để hoạt động tội phạm gia tăng của tội

phát hiện, tố giác những biểu hiện, hành vi vi phạm. Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố, thủ đoạn phạm tội của tội phạm ma túy tuy không mới song ngày càng tinh vi, xảo quyệt, luôn thay đổi cách thức che giấu hành vi phạm tội, hoạt động phân tán, lưu động và có sự liên kết móc nối đan xen giữa tội phạm về ma túy với tội phạm hình sự. Các đối tượng thường liên kết với nhau thành các đường dây khép kín, buôn bán nhỏ lẻ và tổ chức sử dụng rất tinh vi nhằm che mắt các cơ quan chức năng, thường dùng chính các đối tượng nghiệp dư để giao dịch với nhau, chỉ bán cho người quen, luôn thay đổi thời gian, địa điểm và có ký hiệu riêng để giao hàng; bán tại nhà thì kín cổng, cao tường, lắp đặt camera; bán ở nơi công cộng thì giấu ma túy một nơi khi đối tượng nghiệp dư mua tự lấy ra... Ngoài ra, chúng thuê đối tượng nghiệp dư ma túy là phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối để bán ma túy cho chúng và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt nên rất khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá.

Với sự chủ động đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Công an thành phố đã lập án đấu tranh có hiệu quả, khám phá nhiều

MINH NGUYỆT

NHÀ HÁT CHÈO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều vở diễn của Nhà hát Chèo Thái Bình đã được tặng huy chương vàng tại các hội diễn, liên hoan nghệ thuật trong và ngoài nước. Song hành cùng hoạt động sáng tác, biểu diễn, Nhà hát Chèo Thái Bình còn đào tạo, truyền dạy chèo cho thế hệ trẻ, giúp nhiều tài năng chèo trở thành nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công chuyên nghiệp, được khán giả yêu chèo trong và ngoài nước biết đến. Đến nay, Nhà hát Chèo Thái Bình có 24 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Chèo Thái Bình đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chuyên đề dạy hát chèo tới thế hệ trẻ; tăng cường tuyên truyền nhằm bảo lưu, gìn giữ, phát huy nghệ thuật chèo truyền thống. Nhà hát Chèo Thái Bình tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đa dạng hóa hình thức hoạt động; kết hợp hài hòa giữa dân dụng các chương trình mới với việc biểu diễn; ưu tiên sáng tác, dàn dựng vở để tài mạnh dạn và con người Thái Bình. Bên cạnh đó, Nhà hát Chèo Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tổ chức hiệu quả các hoạt động.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho Nhà hát Chèo Thái Bình. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Nhà hát Chèo Thái Bình bức trường mang dòng chữ: "Truyền thống - Đoàn kết - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển". UBND tỉnh, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho nghệ thuật chèo.

VŨ THƯ 7 chùa, xứ, họ đạo 4 gương mẫu tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2019

Sáng ngày 5/12, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu" giai đoạn 2017 - 2019.

Huyện Vũ Thư hiện có 111 ngôi chùa và 49 nhà thờ với trên 40.000 tín đồ theo đạo Phật và 15.000 nhân danh theo đạo Công giáo. Từ năm 2017 đến nay, các chức sắc, chức việc 2 tôn giáo thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng ni, Phật tử tích cực lao động sản xuất; đồng bào Công giáo nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao... Đời sống vật chất, tinh thần của chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo cải thiện rõ rệt so với trước. Nhiều chùa và họ giáo, xứ đã tôn tạo, xây dựng được cơ sở thờ tự khang trang. Kết quả, giai đoạn 2017 - 2019, huyện Vũ Thư có 42 chùa được công nhận "Chùa cảnh 4 gương mẫu", 26 họ giáo, giáo xứ được công nhận "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu"; trong đó có 7 chùa, xứ, họ đạo gương mẫu tiêu biểu.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư đã trao giấy khen cho 7 chùa, xứ, họ đạo gương mẫu tiêu biểu; trao giấy chứng nhận cho 68 chùa, xứ, họ đạo đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu" liên tục từ năm 2017 - 2019.

HÀ PHƯƠNG

Nhiều kết quả công tác chỉ đạo tuyến chuyên môn nhi khoa

Bệnh viện Nhi Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến năm 2019, triển khai kế hoạch hoạt động công tác chỉ đạo tuyến năm 2020 tới các bệnh viện đa khoa tuyến huyện và các đơn vị liên quan.

Năm 2019, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã phối hợp tốt với các bệnh viện tuyến huyện, các bệnh viện phụ sản, Trung tâm Cấp cứu 115 và các đơn vị liên quan thực hiện công tác chỉ đạo tuyến đạt nhiều kết quả. Đến nay, số bệnh viện tuyến huyện có khoa nhi riêng đạt 11/12 bệnh viện, nhân lực phục vụ nhi khoa cũng tăng hơn so với những năm trước, trung bình mỗi bệnh viện có 3,2 bác sĩ, 6,8 điều dưỡng. Bệnh viện Nhi Thái Bình đã chú trọng các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của đơn vị tuyến dưới; tổ chức công tác đào tạo lại, đào tạo liên tục cho cán bộ y tế cơ sở làm chuyên môn nhi. Trong năm, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã tổ chức được 7 lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; 3 lớp tập huấn cấp cứu nhi khoa cơ bản và 1 lớp hồi sức sơ sinh chăm sóc thiết yếu, 6 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cho 202 cán bộ về kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện tuyến huyện; tiếp nhận 11 cán bộ tuyến dưới và các cơ sở y tế trong tỉnh về học thực hành tại bệnh viện thuộc các lĩnh vực. Các hoạt động thông tin liên lạc, hội chẩn giữa Bệnh viện Nhi Thái Bình và bệnh viện tuyến dưới đi vào nền nếp; giúp bệnh viện tuyến dưới sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế, nâng cao các kỹ năng hồi sức nhi khoa tuyến dưới, vì vậy chất lượng công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhi trong tỉnh ngày càng được nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến trong thời gian tới và góp ý các nội dung liên quan. Trong đó thống nhất nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống nhi khoa; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục thuốc cho nhi khoa. Tăng cường công tác phối hợp trao đổi chuyên môn lĩnh vực nhi khoa giữa Bệnh viện Nhi Thái Bình và các bệnh viện; tăng cường đào tạo, tập huấn, nghiên cứu, ứng dụng kết quả khoa học vào hoạt động thực tế tại các trung tâm, bệnh viện...

HÀ DUNG

HUNG HÀ Trên 5.200 hộ dân ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ

Thực hiện Kế hoạch số 66 của UBND huyện Hưng Hà về giải tỏa vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện, trong năm 2019, các địa phương trong huyện đã tổ chức ký cam kết với trên 5.200 hộ dân; cắt tỉa, phát quang cành cây che khuất tầm nhìn trên 177km đường; thực hiện vận động tự tháo dỡ, giải tỏa 995 gia đình vi phạm hành lang an toàn giao thông, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn huyện; xử lý 17 điểm đen. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện, số vụ tai nạn giao thông giảm 18,2%, số người chết giảm 23,1%, số người bị thương giảm 80% so với cùng kỳ năm 2018.

MAI THƯ